

# 'กอน.'รับมืออ้อยทะเล 125 ล้านตัน มอบโรงงานห้ามปิดหีบหนีชาวไร่

ผู้จัดการรายวัน 60 - กอน.มอบให้อุกรมการบริหารส่วนท้องถิ่น 27 เขตติดตามการปิดหีบอ้อยแต่ละโรงงานใกล้ขีดให้คำหนึ่งถึงปริมาณอ้อยคู่สัญญาที่เหลือ หากจำเป็นก็ต้องมีมาตรการเยียวยาหรือให้มีโรงงานน้ำตาลโรงงานหนึ่งที่ใกล้เคียงเพื่อรองรับปริมาณอ้อยคงเหลือในพื้นที่นั้นชาวไร่เคยอ้อยเข้าหีบเพิ่มต่อเนื้อภาคตะ 127 ล้านตัน

นางวรรณ ชิตอรุณ เลขธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอ.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการติดตามสถานการณ์การหีบอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2560/61 ซึ่งพบว่าปริมาณอ้อยค่อนข้างมากจึงมอบให้คณะกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น 27 เขตที่มีผู้ว่าจังหวัดเป็นประธานได้มีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลไม่กระทบกับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา

"ก่อนหน้าชาวไร่อ้อยเกรงว่าจะมีการปิดหีบเร็วและทำให้อ้อยบางส่วนค้างไร่เพราะปริมาณอ้อยปีนี้ค่อนข้างมาก กอน.จึงมอบให้

ประธานคณะกรรมการบริหาร มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง 27 เขตเพื่อพิจารณา ดูความเหมาะสมถึงการปิดหีบหรือไม่อย่างไร เพราะคณะกรรมการนี้มีตัวแทนจากทุกฝ่ายและอยู่ในพื้นที่จะทราบข้อมูลเป็นอย่างดีจากนั้นก็ทยอยส่งข้อมูลมายัง สอน. เพื่อที่ กอน.จะนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดวันปิดหีบอ้อยอย่างเป็นทางการต่อไป"

นางวรรณกล่าว  
ทั้งนี้ การปิดหีบอ้อยจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้ 1. ปริมาณอ้อยคงเหลือที่เป็นคู่สัญญาของโรงงานน้ำตาล 2. ปริมาณอ้อยคงเหลือในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของโรงงานน้ำตาล 3. หากมีความจำเป็นต้องปิดหีบอ้อย เนื่องจากมีปริมาณอ้อยคงเหลือน้อย ควรมาตรการเยียวยาหรือให้มีโรงงานน้ำตาลโรงงานหนึ่งที่ใกล้เคียงเพื่อรองรับปริมาณอ้อยคงเหลือในพื้นที่นั้น

นางวรรณกล่าวว่า ปกติโรงงานส่วนใหญ่จะทยอยปิดหีบอ้อยช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากแรงงานจะต้องกลับภูมิลำเนา แต่ปีนี้

ปริมาณอ้อยค่อนข้างมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาทำให้โรงงานบางส่วนยืนยันว่าจะปิดหีบอ้อยจนกว่าอ้อยจะเข้าหีบหมด โดยบางโรงกำหนดจะปิดช่วง พ.ค. อย่างไรก็ตาม ช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการจราจรโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศจะหยุดที่ระหว่าง 10-18 เมษายนนี้เนื่องจากรถบรรทุกต้องหยุดวิ่ง

นายนาธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 กล่าวว่า ภายในสุดสัปดาห์นี้คาดว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบจะอยู่ที่ประมาณกว่า 123 ล้านตันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์และอาจจะทำลายสถิติต่อเนื่อง เพราะยังมีอ้อยเหลืออยู่โดยบางโรงงานคาดว่าจะกลับมาเปิดหีบต่อหลังสงกรานต์เบื้องต้นคาดว่าอ้อยน่าจะแตะระดับ 127 ล้านตัน

"โรงงานบางแห่งทยอยปิดบังแล้วแต่ก็จะมีโรงงานใกล้ๆ ที่จะเปิดรับอ้อยที่เหลือโดยก็ได้มีการพูดคุยและประสานกันในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้ชาวไร่รับตัดอ้อยและรับขาย" นายนาธิปกล่าว.